

DOCKETED

Docket Number:	16-AFC-01
Project Title:	Stanton Energy Reliability Center
TN #:	223887
Document Title:	Thông Báo Về Hội Nghị Trực Phiên Điều Trữ Và Phiên Điều Trữ Đa Trên Bảng Công, Lĩnh Lên Kế Hoạch, Và Các Lĩnh Tiếp Theo
Description:	Vietnamese version of the Notice of Prehearing Conference and Evidentiary Hearing, Scheduling Order, and Further Orders.
Filer:	Cody Goldthrite
Organization:	California Energy Commission
Submitter Role:	Commission Staff
Submission Date:	6/20/2018 3:38:02 PM
Docketed Date:	6/20/2018



Nằm ở phía trước Ủy ban Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Năng
lượng của Tiểu bang California
1516 Ninth Street, Sacramento, CA 95814
1-800-822-6228 – www.energy.ca.gov

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN CHO:

TRUNG TÂM ỔN ĐỊNH NĂNG LƯỢNG STANTON

Phiếu Số 16-AFC-01

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN VÀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN DỰA TRÊN BẢNG CHỨNG, LỆNH LÊN KẾ HOẠCH, VÀ CÁC LỆNH TIẾP THEO

VUI LÒNG LƯU Ý rằng Ủy ban Năng lượng¹ được chỉ định tiến hành các quy trình về Đơn Xin Chứng nhận (đơn xin) cho Trung tâm Ổn định Năng lượng Stanton (dự án đề nghị) đã lên kế hoạch một Hội nghị Trước Phiên Điều trần và Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng như sau:

HỘI NGHỊ TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN sẽ được tiến hành vào:

THỨ TƯ, NGÀY 25 THÁNG BẢY, 2018
Bắt đầu vào 10 giờ sáng

Ủy ban Năng lượng California
Phòng Art Rosenfeld – Phòng Điều trần A
1516 Ninth Street
Sacramento, CA 95814
(Xe lăn có thể vào)

PHIÊN ĐIỀU TRẦN DỰA TRÊN BẢNG CHỨNG sẽ diễn ra vào:

THỨ SÁU, NGÀY 3 THÁNG TÁM, 2018
Bắt đầu vào 10 giờ sáng

Trung tâm Cộng đồng Stanton/Tòa thị chính Thành phố
7800 Katella Avenue
Stanton, California 90680
(Xe lăn có thể vào)

Có thể truy cập từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại thông qua WebEx™
(hướng dẫn bên dưới)

¹ Ủy ban bao gồm Ủy viên Janea A. Scott, Thành viên Chủ trì, and Ủy viên, Thành viên Trợ lý Karen Douglas. Toàn bộ Ủy ban đã thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban này tại một Hội thảo Kinh doanh của Ủy ban Năng lượng vào ngày 8 tháng Ba, 2017 (TN 216643).

KHÁI QUÁT

Ngày 26 tháng Mười, 2016, Trung tâm Ổn định Năng lượng Stanton, LLC (Đương đơn), đã nộp Đơn Xin Chứng nhận để xây dựng và vận hành dự án đề nghị, một nhà máy phát điện hỗn hợp và tích trữ năng lượng ắc quy 98 megawatt tại địa chỉ 10711 Dale Avenue, Stanton, Quận Orange, California. Đơn xin,² Đánh giá Nhân viên Chính thức của Ủy ban Năng lượng,³ và tất cả các tài liệu liên quan đến quy trình có sẵn tại địa chỉ <https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=16-AFC-01>.

Đương đơn đã nộp đơn xin chứng nhận theo quy trình cấp phép của Ủy ban Năng lượng. Nếu được phê chuẩn, việc xây dựng được đề nghị sẽ bắt đầu vào tháng Mười Một năm 2018 với lần chạy thử nhà máy điện trước khi vận hành được dự kiến bắt đầu vào tháng Chín năm 2019 và hoạt động kinh doanh đủ công suất sẽ bắt đầu vào tháng Mười Hai năm 2019.

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN

Hội nghị trước Phiên Điều trần là một diễn đàn công khai, mà ở đó Ủy ban sẽ đánh giá sự sẵn sàng của các bên (Đương đơn, Ủy ban Năng lượng và Bên Can thiệp) cho một Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng, thảo luận về khuôn khổ của Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng, xác định các lĩnh vực đồng thuận hoặc tranh chấp và thảo luận lịch trình và quy trình còn lại cần thiết để kết thúc quy trình xin cấp chứng nhận.⁴

MỤC ĐÍCH CỦA PHIÊN ĐIỀU TRẦN DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng là một quy trình xét xử hành chính để tiếp nhận bằng chứng cho hồ sơ điều trần chính thức từ các bên. Chỉ các bên mới có thể trình bằng chứng cho phần giới thiệu để đưa vào hồ sơ điều trần chính thức, đó là bằng chứng duy nhất mà Ủy ban Năng lượng có thể dựa vào để đưa ra quyết định theo luật pháp. Lời khai được cung cấp bởi các bên sẽ được tuyên thệ. Mỗi bên có quyền đưa ra các nhân chứng, đưa ra các chứng tích và bác bỏ bằng chứng của bên còn lại.

Thủ tục Điều trần Chính thức và Không chính thức

Căn cứ Bộ luật Chính quyền California phần 11445.10 và các phần tiếp theo, và Bộ luật Quy định Tiểu bang California, tiêu đề 20, phần 1210,⁵ Ủy ban có thể tiến hành tất cả hoặc một phần của Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng bằng cách sử dụng một thủ tục không chính thức.

Quy trình điều trần không chính thức thường sẽ được tiến hành theo trình tự sau:

1. Các chuyên gia của tất cả các bên về lĩnh vực chủ đề trước mắt được tuyên thệ là một ban hội thẩm.

² TN 214206 and 214207.

³ TN 223726.

⁴ Bộ luật Quy định Tiểu bang California, điều số 20, § 1224.

⁵ Bộ luật Quy định Tiểu bang California, điều số 20, §§ 1207, 1210.

2. Các chuyên gia của đương đơn sẽ có một bài phát biểu mở đầu ngắn gọn tóm tắt những ý chính và kết luận của lời khai của họ.
3. Các chuyên gia của Ủy ban Năng lượng sẽ có một bài phát biểu mở đầu ngắn gọn tóm tắt những ý chính và kết luận của lời khai của họ.
4. Các chuyên gia của Bên Can thiệp sẽ có một bài phát biểu mở đầu ngắn gọn tóm tắt những ý chính và kết luận của lời khai của họ.
5. Thảo luận mở giữa các chuyên gia thành viên ban hội thẩm do Ủy ban dẫn dắt.
6. Ủy ban có thể cho phép các bên theo dõi các câu hỏi của nhân chứng của chính họ hoặc các nhân chứng của các chuyên gia khác trong phạm vi Ủy ban thấy rằng việc đặt câu hỏi là hiệu quả.
7. Khi kết thúc việc kiểm tra của các chuyên gia của các bên, Ủy ban có thể hỏi nhân chứng thêm câu hỏi hoặc cho phép các thành viên ban hội thẩm hỏi thêm các câu hỏi của nhau và đưa ra các câu trả lời tiếp theo.

Quy trình điều trần chính thức sẽ được tiến hành như sau:

1. Một bên hỏi những câu hỏi trực tiếp của các nhân chứng của bên đó về chủ đề trước mắt, mỗi lần một người hoặc ngồi theo ban hội thẩm.
2. Các bên khác sau đó, lần lượt, hỏi các câu hỏi kiểm tra chéo của nhân chứng hoặc ban hội thẩm vừa mới đưa ra lời khai.
3. Bên cung cấp có thể hỏi lại các câu hỏi trực tiếp.
4. Các bên khác có thể hỏi lại các câu hỏi chéo.
5. Lập lại các bước trên đối với các nhân chứng được cung cấp bởi các bên khác.

LỆNH LÊN KẾ HOẠCH

Ủy ban đã thiết lập lịch trình sau cho quy trình này, thay thế tất cả các lịch trình trước đó:

<u>SỰ KIỆN</u>	<u>NGÀY</u>
Đánh giá Nhân viên Chính thức đã được nộp	Ngày 7 tháng Sáu, 2018
Ngày Cuối để Kiến nghị Can thiệp	Ngày 22 tháng Sáu, 2018
Các Bên Nộp Lời khai và Bằng chứng Mở đầu bằng Văn bản	Ngày 29 tháng Sáu, 2018
Tất cả Các Bên Nộp Lời khai và Bằng chứng Bác bỏ bằng Văn bản ⁶	Ngày 6 tháng Bảy, 2018
Tất cả Các Bên Nộp Báo cáo Hội nghị Trước Phiên Điều trần với Danh sách Chứng tích	Ngày 13 tháng Bảy, 2018

⁶ Lời khai bác bỏ là để phản hồi một vấn đề được nêu ra lần đầu trong lời khai mở đầu. Lời khai nếu có, với sự thận trọng hợp lý được nộp làm lời khai mở đầu, có thể bị loại trừ theo đề nghị của một bên hoặc theo sáng kiến của chính Ủy ban.

Hội nghị Trước Phiên Điều trần tại Sacramento	Ngày 25 tháng Bảy, 2018
Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng tại Stanton	Ngày 3 tháng Tám, 2018
Tất cả Các Bên Nộp Bản Tóm tắt (nếu được Ủy ban xác định là cần thiết)	5 ngày sau khi bản ghi chép phiên điều trần được nộp
Quyết định được Đề nghị của Thành viên Chủ trì ⁷ đã được nộp	TBD
Phiên Điều trần Thông qua Chính thức bởi Ủy ban Năng lượng California	TBD

Tất cả thời hạn được nêu trong Thông báo này là 5 giờ chiều, giờ địa phương ở Sacramento, California, vào ngày được chỉ định, trừ khi một thời gian khác được chỉ định.

TBD = Cần Được Xác định

CÁC LỆNH VỀ BẰNG CHỨNG, LỜI KHAI BẰNG VĂN BẢN, DANH SÁCH CHỨNG TÍCH, VÀ BÁO CÁO HỘI NGHỊ TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN

Tất cả các bên có ý định nộp bằng chứng để xem xét tại Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng **ĐƯỢC NHẬN LỆNH** phải ghi phiếu bằng chứng, lời khai bằng văn bản, danh sách chứng tích và báo cáo hội nghị trước phiên điều trần chậm nhất là 5 giờ chiều vào các ngày được chỉ định trong lịch trình ở trên. Việc một bên không tuân thủ các yêu cầu nộp đơn được nêu trong Lệnh này có thể khiến bên đó không được tham gia Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng.

Bằng chứng và Lời khai bằng Văn bản

Tất cả bằng chứng và lời khai bằng văn bản phải được ghi trong phiếu (16-AFC-01) của quy trình này và có số giao dịch (TN) được Bộ phận Văn thư của Ủy ban Năng lượng chỉ định. Các chứng tích không có TN, hoặc không được ghi trong phiếu của quy trình này, sẽ không được tiếp nhận làm bằng chứng vắng mặt có lý do chính đáng. Nếu tài liệu đã được ghi phiếu, thì tài liệu đó không cần phải nộp lại; chỉ cần cung cấp TN trên Danh sách Chứng tích. **QUAN TRỌNG:** Mỗi chứng tích phải có TN và mã chứng tích duy nhất. Không nhóm một số TN thành một số chứng tích duy nhất hoặc nhóm một số chứng tích dưới một TN duy nhất.

Danh sách Chứng tích

Các bên sẽ trao đổi bằng chứng bằng tài liệu, bao gồm cả lời khai bằng văn bản, bằng cách nộp một Danh sách Chứng tích. Mỗi tài liệu sẽ được đánh số và xác định trong Danh sách Chứng tích như sau:

- Các chứng tích của Đơn phải được đánh số *liên tiếp* là **Chứng tích từ 1 đến 299**.

⁷ Ủy ban sẽ nộp Quyết định được Đề nghị của Thành viên Chủ trì để Ủy ban Năng lượng xem xét. Sau khi Quyết định được Đề nghị của Thành viên Chủ trì được nộp, sẽ có khoảng thời gian cho ý kiến của công chúng là 30 ngày.

- Các chứng tích của Nhân viên sẽ được đánh số *liên tiếp* là **Chứng tích từ 300 đến 499**.
- Các chứng tích của Người Can thiệp Robert Sarvey sẽ được đánh số *liên tiếp* là **Chứng tích từ 500 đến 699**.
- Các chứng tích của Người Can thiệp Helping Hand Tools sẽ được đánh số *liên tiếp* như **Chứng tích từ 700 đến 899**.

Danh sách Chứng tích sẽ được định dạng là bốn cột. Cột đầu tiên liệt kê số chứng tích được đề nghị. Cột thứ hai chứa TN của tài liệu tương ứng. Cột thứ ba nêu tiêu đề của tài liệu như được ghi trong phiếu. Cột thứ tư nêu rõ (các) lĩnh vực chủ đề mà chứng tích áp dụng. Nhân viên Văn phòng Điều trần sẽ thêm thông tin số chứng tích vào hệ thống nộp điện tử. Danh sách chứng tích có thể được tạo bằng cách nhấp vào liên kết Danh sách Chứng tích trên trang web của dự án đề nghị.⁸

Báo cáo Hội nghị Trước Phiên Điều trần

Báo cáo Hội nghị Trước Phiên Điều trần phải ghi rõ theo các tiêu đề riêng biệt:

1. Các lĩnh vực chủ đề⁹ mà đã đầy đủ và sẵn sàng để tiến hành Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng.
2. Các lĩnh vực chủ đề mà bất kỳ bên nào đề nghị đưa ra lời khai bằng văn bản thay vì thông qua lời khai bằng miệng.
3. Các lĩnh vực chủ đề chưa đầy đủ và chưa sẵn sàng để tiến hành Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng và lý do.
4. Các lĩnh vực chủ đề vẫn còn tranh chấp và yêu cầu xét xử, và bản chất chính xác của tranh chấp đối với từng vấn đề.
5. Danh tính của mỗi nhân chứng mà một bên dự định kiểm tra tại Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng, (các) lĩnh vực chủ đề mà nhân chứng sẽ cung cấp lời khai, cho dù lời khai sẽ là bằng miệng hay bằng văn bản, một bản tóm tắt về lời khai được cung cấp bởi (các) nhân chứng, trình độ chuyên môn của mỗi nhân chứng, thời gian cần thiết để đưa ra lời khai của mỗi nhân chứng, và liệu nhân chứng có muốn làm chứng qua điện thoại hay không.
6. Các lĩnh vực chủ đề mà một bên muốn hỏi (các) nhân chứng của các bên còn lại, bản tóm tắt phạm vi câu hỏi (bao gồm trình độ chuyên môn của nhân chứng), (các) vấn đề liên quan đến câu hỏi và thời gian mong muốn để đặt câu hỏi cho mỗi nhân chứng. **LƯU Ý:** Một bên mà không cung cấp, một cách cụ thể, phạm vi, mức độ liên quan và thời gian cho việc đặt câu hỏi cho các nhân chứng của các bên còn lại thì có nguy cơ bị loại trừ khỏi việc đặt câu hỏi về lĩnh vực chủ đề đó.

⁸ <http://www.energy.ca.gov/sitingcases/stanton/index.html>

⁹ “Các lĩnh vực chủ đề” được xác định trong bảng nội dung của Đánh giá Nhân viên Chính thức tại TN 223726.

7. Danh sách xác định các chứng tích với số giao dịch (TN) mà một bên dự định đưa ra làm bằng chứng trong Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng và các lĩnh vực chủ đề kỹ thuật mà họ áp dụng (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về Danh sách chứng tích).
8. Đề nghị tóm tắt thời hạn, tác động của mâu thuẫn trong việc lên kế hoạch hoặc các vấn đề khác về việc lên kế hoạch.

THÔNG BÁO VỀ NHỮNG CÂN NHẮC KỸ TRONG PHIÊN LÀM VIỆC KÍN

Bất cứ lúc nào trong Hội nghị Trước Phiên Điều trần hoặc Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng, Ủy ban có thể tạm hoãn để tiến hành phiên làm việc kín theo quy định của Bộ luật Chính quyền California phần 11126, phân mục (c)(3), cho phép một cơ quan nhà nước, bao gồm một ủy ban được ủy nhiệm, được tổ chức một phiên làm việc kín để cân nhắc kỹ về một quyết định cần đạt được trong một quy trình mà cơ quan nhà nước được pháp luật yêu cầu tiến hành.

BẢN GHI CHÉP

Các bên chịu trách nhiệm xác định sai sót trong bản ghi chép các quy trình. Việc sửa chữa bản ghi chép phải được ghi phiếu lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp bản ghi chép.

SỰ THAM GIA CỦA CƠ QUAN VÀ CÔNG CHÚNG

Các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang, liên bang và dân tộc thiểu số và công chúng có thể tham gia vào Hội nghị Trước Phiên Điều trần hoặc Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng.¹⁰ Không cần thiết phải là bên can thiệp mới được tham gia vào quy trình công khai. Các ý kiến bằng văn bản cũng có thể được nộp bằng phương thức điện tử bằng cách truy cập trang web tại địa chỉ:

<https://efiling.energy.ca.gov/Ecomment/Ecomment.aspx?docketnumber=16-AFC-01>.

Các ý kiến bằng văn bản cũng có thể được nộp bằng e-mail đến docket@energy.ca.gov, hoặc gửi thư bằng U.S. Mail tới:

Ủy ban Năng lượng California
Bộ phận Văn thư
Số phiếu: 16-AFC-01
1516 Ninth Street, MS-4
Sacramento, CA 95814

Đối với tất cả các ý kiến được gửi qua thư, vui lòng bao gồm số phiếu và tên quy trình “**Phiếu Số 16-AFC-01, Dự án Trung tâm Ôn định Năng lượng Stanton**”, trong dòng chủ đề và trên trang bìa.

Vui lòng lưu ý: Các ý kiến bằng văn bản và bằng miệng, tệp đính kèm và thông tin liên lạc có liên quan (ví dụ: địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v.) trở thành một phần của hồ sơ

¹⁰ Bộ luật Quy định Tiểu bang California, điều số 20, § 1714.5.

công khai có thể xem được. Ngoài ra, thông tin này có thể có sẵn thông qua các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Google và Yahoo.

Dịch thuật

Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, hoặc tiếng Việt cho Hội nghị Trước Phiên Điều trần hoặc Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng sẽ được cung cấp nếu được yêu cầu trước 5 giờ chiều vào thứ Tư, ngày 18 tháng Bảy, 2018 (đối với Hội nghị Trước Phiên Điều trần vào ngày 25 tháng Bảy) và trước 5 giờ chiều, vào thứ Sáu, ngày 27 tháng Bảy, 2018 (đối với Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng vào ngày 3 tháng Tám). Để yêu cầu dịch vụ thông dịch, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tư vấn Công theo địa chỉ email hoặc số điện thoại bên dưới.

TƯ VẤN CÔNG VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN LẠC ỦY BAN KHÁC

Văn phòng Tư vấn Công của Ủy ban Năng lượng cung cấp cho công chúng sự hỗ trợ trong việc tham gia vào các quy trình của Ủy ban Năng lượng. Để biết thông tin về cách tham gia các quy trình này, vui lòng liên hệ với Alana Mathews, Tư vấn Công, theo số (916) 654-4489 hoặc (800) 822-6228 hoặc bằng e-mail tới địa chỉ publicadviser@energy.ca.gov.

Nếu quý vị có khuyết tật và cần hỗ trợ để tham gia vào một trong hai sự kiện, hãy liên lạc với Poneh Jones ít nhất năm ngày trước sự kiện theo số (916) 654-4425 hoặc e-mail tới địa chỉ poneh.jones@energy.ca.gov.

Các câu hỏi về bản chất pháp lý hoặc thủ tục cần liên lạc trực tiếp với Kenneth Celli, Nhân viên Điều trần, theo số (916) 651-8893, hoặc e-mail tới địa chỉ ken.celli@energy.ca.gov.

Các câu hỏi kỹ thuật liên quan đến dự án cần được gửi tới John Heiser, Quản lý Dự án, theo số (916) 653-8236, hoặc email tới địa chỉ email at john.heiser@energy.ca.gov.

Thắc mắc về truyền thông cần liên lạc trực tiếp với Văn phòng Truyền thông và Truyền thông Công cộng theo số (916) 654-4989 hoặc email tới địa chỉ mediaoffice@energy.ca.gov.

THAM DỰ TỪ XA

Quý vị có thể tham gia hội thảo này qua WebEx, dịch vụ hội thảo trực tuyến của Ủy ban Năng lượng. Mọi bản thuyết trình đều sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính của quý vị, và quý vị có thể nghe qua máy tính hoặc điện thoại của mình. Vui lòng lưu ý rằng hội thảo sẽ được ghi lại.

Đề Tham gia một Hội thảo

Qua máy tính: Truy cập <https://energy.webex.com> nhập số hội thảo dành riêng cho **Hội nghị Trước Phiên Điều trần: 929 146 557** hoặc **Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng: 921 128 388**. Khi được nhắc, hãy nhập tên và địa chỉ email của quý vị. Không cần mật khẩu cho hội thảo.

Menu “Tham gia Hội nghị” đưa ra cho quý vị một lựa chọn kết nối âm thanh:

1. Để gọi tới hội thảo: Chọn “Tôi sẽ gọi tới” và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
2. Người Tham dự Quốc tế: Nhấp vào đường dẫn “Số điện thoại gọi Toàn cầu”.
3. Để nhờ WebEx gọi cho quý vị: Nhập số điện thoại của quý vị và nhấp vào “Gọi cho Tôi”.
4. Để nghe qua máy tính: Nếu quý vị có kết nối băng thông rộng và tai nghe hoặc micrô và loa máy tính, quý vị có thể sử dụng VoIP (âm thanh Internet) bằng cách chuyển tới menu Âm thanh, nhấp vào “Sử dụng Tai nghe Máy tính”, sau đó nhấp “Gọi Bằng Máy tính”.

Chỉ Qua Điện thoại (không có bản thuyết trình trực quan): Gọi số (866) 469-3239 (miễn phí tại Hoa Kỳ và Canada). Khi được nhắc, hãy nhập số hội thảo dành riêng cho **Hội nghị Trước Phiên Điều trần: 929 146 557** hoặc **Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng: 921 128 388**. Người gọi quốc tế có thể chọn số của mình từ:

<https://energy.webex.com/energy/globalcallin.php>

Qua Truy cập Di động: Truy cập vào các hội thảo trên WebEx hiện có từ thiết bị di động của quý vị. Để tải xuống ứng dụng, hãy truy cập:

www.webex.com/products/web-conferencing/mobile.html

Vui lòng lưu ý rằng hoạt động âm thanh và màn hình của WebEx có thể được ghi lại. Hỗ trợ Kỹ thuật WebEx có sẵn tại số (866) 229-3239.

Tắt tiếng

Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của quý vị trong việc giảm tiếng ồn trên kết nối âm thanh bằng cách tắt tiếng đường dây của quý vị khi quý vị không nói. Tắt tiếng đường dây của quý vị thay vì giữ máy. Sử dụng WebEx, quý vị có thể tự tắt tiếng bằng cách nhấp chuột phải vào tên của quý vị trong danh sách thành viên ban hội thẩm hoặc danh sách người tham dự và chọn “Tắt tiếng”. Nếu quý vị chỉ sử dụng kết nối điện thoại, bấm “*6” một lần để tắt tiếng và nhấn lại để bật tiếng.

TÍNH CÓ SẴN CỦA TÀI LIỆU

Thông tin liên quan đến tình trạng của Đơn Xin Chứng nhận cho Trung tâm Ổn định Năng lượng Stanton, cũng như các thông báo và các tài liệu liên quan khác, có thể được xem trên trang web của Ủy ban Năng lượng tại địa chỉ:

<http://www.energy.ca.gov/sitingcases/stanton>

Vào ngày: 18 tháng Sáu, 2018, tại Sacramento, California.

JANEA A. SCOTT
Ủy viên và Thành viên Chủ trì
Ủy ban Trung tâm
Ổn định Năng lượng Stanton

KAREN DOUGLAS
Ủy viên và Thành viên Trợ lý
Ủy ban Trung tâm
Ổn định Năng lượng Stanton

Đã gửi thư đến (các) số trong danh sách: 7519

Trung tâm Ổn định Năng lượng Stalon (16-AFC-01)
Chương trình Nghị sự của Hội nghị Trước Phiên Điều trần
Thứ Tư, Ngày 25 tháng Bảy, 2018
10 giờ sáng

Ủy ban Năng lượng California
Phòng Art Rosenfeld (Phòng Điều trần A)
1516 Ninth Street
Sacramento, CA 95814

1. Mở Chính thức
2. Hội nghị Trước Phiên Điều trần
3. Ý kiến của Công chúng

Công chúng và những người và tổ chức quan tâm khác có thể nói tối đa ba phút về các vấn đề liên quan đến quy trình này.

4. Phiên Làm việc Kín (nếu cần)¹¹
Xem xét các mục sau trong phiên làm việc kín của Ủy ban:

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ỔN ĐỊNH NĂNG LƯỢNG STANTON

5. Tạm hoãn

Thông tin Liên lạc của Cơ quan: Kenneth Celli, Nhân viên Điều trần, theo số: (916) 651-8893, hoặc email tới địa chỉ ken.celli@energy.ca.gov.

¹¹ Ủy ban có thể tạm hoãn để tiến hành phiên làm việc kín theo quy định của Bộ luật Chính quyền California phần 11126, phân mục (c)(3), cho phép một cơ quan nhà nước, bao gồm một ủy ban được ủy nhiệm, được tổ chức một phiên làm việc kín để cân nhắc kỹ về một quyết định cần đạt được trong một quy trình mà cơ quan nhà nước được pháp luật yêu cầu phải tiến hành.

Trung tâm Ổn định Năng lượng Stalon (16-AFC-01)

**Chương trình Nghị sự của Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng
THỨ SÁU, NGÀY 3 THÁNG TÁM, 2018
10 giờ sáng**

**Trung tâm Cộng đồng Stanton/Tòa thị chính Thành phố Stalon
7800 Katella Avenue
Stanton, CA 90680**

1. Mở Chính thức
2. Phiên Điều trần dựa trên Bằng chứng
3. Ý kiến của Công chúng

Công chúng và những người và tổ chức quan tâm khác có thể nói tối đa ba phút về các vấn đề liên quan đến quy trình này.

4. Phiên Làm việc Kín (nếu cần)¹²
Xem xét các mục sau trong phiên làm việc kín của Ủy ban:

***ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ỔN ĐỊNH NĂNG LƯỢNG
STANTON***

6. Tạm hoãn

Thông tin Liên lạc của Cơ quan: Kenneth Celli, Nhân viên Điều trần, theo số: (916) 651-8893, hoặc email tới địa chỉ ken.celli@energy.ca.gov.

¹² Ủy ban có thể tạm hoãn để tiến hành phiên làm việc kín theo quy định của Bộ luật Chính quyền California phần 11126, phân mục (c)(3), cho phép một cơ quan nhà nước, bao gồm một ủy ban được ủy nhiệm, được tổ chức một phiên làm việc kín để cân nhắc kỹ về một quyết định cần đạt được trong một quy trình mà cơ quan nhà nước được pháp luật yêu cầu phải tiến hành.